

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ครั้งที่ ๒๕
ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ครั้งที่ ๒๕ (The 25th Session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO) เป็นหนึ่งในการประชุมที่เป็นพันธกิจของรัฐสภาไทยที่มีต่อสหภาพรัฐสภา ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง ๒ องค์กร คือ สหภาพรัฐสภาและคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ รัฐสภายุโรป ซึ่งมีร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภาเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นายชินทร์ หาญสืบสาย สมาชิกวุฒิสภา กรรมการหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภาและกรรมการเตรียมการจัดการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ทำหน้าที่ผู้แทนรัฐสภาไทย และนายภาคภูมิ มิ่งมิตร นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา สำนักงานองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากรัฐสภาต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๒ ประเทศ คือ เบลเยียม บูร์กินาฟาโซ แคนาดา จีน อียิปต์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อิหร่าน ญี่ปุ่น เคนยา มอริเชียส เม็กซิโก โมร็อกโก นามิเบีย ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และอูรุกวัย และมีผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน ๕ องค์กร ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ คือ สภายุโรป (European Parliament) สมาคมรัฐสภาในเครือจักรภพ (Commonwealth Parliamentary Association) สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) สมัชชารัฐสภาแห่งคณะมนตรียุโรป (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) และองค์การการค้าโลก (World Trade Organization)

ที่ประชุม ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ ๑) การรับรองวาระการประชุม ๒) การนำเสนอสถานะล่าสุดของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในองค์การการค้าโลก (โดยรองผู้อำนวยการการค้าโลก Mr. Alejandro Jara) ๓) การเตรียมการต่าง ๆ สำหรับการประชุมในครั้งต่อไป ๔) การหมุนเวียนสมาชิกภาพของคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุม ๕) รับรองร่างปฏิญญา และ ๖) เรื่องอื่น ๆ

ผู้แทนรัฐสภาไทย ได้ร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ ตามระเบียบวาระ โดยข้อชี้แนะที่เสนอต่อที่ประชุม กล่าวคือ พัฒนาการต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลก นับแต่การเจรจาอบโดฮา (Doha Round) นั้น ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในมิติของรัฐสภาซึ่งควรมีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้การดำเนินการต่าง ๆ รุดหน้าไปได้ด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเสนอหัวข้อในการประชุมครั้งถัดไปด้วยว่าควรระบุถึงบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการผลักดัน ขับเคลื่อนการดำเนินการต่างๆ ขององค์การการค้าโลกในมิติของรัฐสภา

ผลการประชุมที่สำคัญคือ ที่ประชุมให้การรับรองร่างปฏิญญา (draft declaration) ซึ่งมีสาระสำคัญคือการย้ำถึงความพยายามของคณะกรรมการเตรียมการฯ ในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนต่อการเจรจารอบโดฮา เพื่อสนับสนุนให้การเจรจาในรอบปีนี้ไม่สูญเปล่า โดยประเด็นเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) จะเป็นหัวข้อสำคัญในการเจรจาซึ่งจะยังประโยชน์ให้ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยอมรับในมาตรการการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพ โดยเฉพาะต่อกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries - LDCs)

ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนสมาชิกภาพกรรมการเตรียมการจัดการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ในส่วนของภูมิภาคเอเชีย ในการประชุมครั้งนี้ มีมติให้สาธารณรัฐเกาหลีและฟิลิปปินส์เป็นกรรมการเตรียมการฯ แทนอิหร่านและไทย ซึ่งครบวาระในการครองตำแหน่ง ๒ ปี ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ สภายุโรป ได้จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “อนาคตขององค์การการค้าโลกและระบบการค้าระหว่างประเทศ (The Future of the WTO and the International Trade System)” ซึ่งอภิปรายถึงภาวะวิกฤตในเชิงสถาบันขององค์การการค้าโลก และการประเมินทางเลือกในการปฏิรูปองค์การการค้าโลก ซึ่งผู้แทนรัฐสภาไทยได้ร่วมสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ด้วย

นายภาคภูมิ มิ่งมิตร
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
ผู้สรุปรายงาน